

## 7 ตุลาคม: อิสราเอลยอมให้มันเกิดขึ้นหรือไม่?

การโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ถือเป็นหนึ่งในความล้มเหลวด้านข่าวกรองและความมั่นคงที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล และยังเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สืบทอดที่สุด ไม่เพียงแต่รายละเอียดทางยุทธวิธีของการโจมตีส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักล่วงหน้า แต่หน่วยงานของอิสราเอลยังได้รับการเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากเจ้าหน้าที่ของตนเอง ผู้สังเกตการณ์แนวหน้า และพันธมิตรต่างชาติ แต่ก็ไม่มีมาตรการป้องกันที่เด็ดขาดใดๆ คำถามที่น่าสะพรึงกลัวจึงเกิดขึ้น: ภัยพิบัตินี้เป็นเพียงผลจากความประมาทและความหยิ่งยโส หรือในระดับหนึ่งถูกปล่อยให้เกิดขึ้นโดยเจตนา?

### ข่าวกรองล่วงหน้าและคำเตือนที่ถูกละเลย

ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม อิสราเอลมีเอกสารพิมพ์เขียวของฮามาสประมาณ 40 หน้าที่มีรหัสชื่อว่า “**แผนกำแพงเจรีโค**” ซึ่งระบุขั้นตอนการโจมตีอย่างละเอียด: การโจมตีด้วยโดรน การใช้ร่มร่อน การเจาะรั้วชายแดน การโจมตีฐานทัพทหาร และการสังหารหมู่ในพื้นที่พลเรือนใกล้เคียง แผนนี้ถูกได้รับมากกว่าหนึ่งปีล่วงหน้าและถูกเผยแพร่ในหมู่ผู้นำทหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอย่างกว้างขวาง แต่ถูกมองว่าเป็น “ความฝัน” ที่เกินความสามารถของฮามาส

บันทึกคำเตือนในปี 2023 เพียงอย่างเดียวก็ร้ายแรง ทหารข่าวกรองสัญญาณระบุถึงการเตรียมการที่สอดคล้องกับแผนนี้ จำสืบเอกสารในหน่วย 8200 เตือนผู้บังคับบัญชาในเดือนกันยายน 2023 ว่าแผนนี้ “กำลังจะเกิดขึ้น” โดยเปรียบเทียบกับเสียงเตือนของโซฟาร์ ผู้สังเกตการณ์ชายแดน – ส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวที่ประจำการในจุดสังเกตการณ์ – ส่งรายงานซ้ำๆ เกี่ยวกับการฝึกซ้อมของฮามาส การใช้โดรน และการซ้อมที่สะท้อนถึงแผนกำแพงเจรีโค แต่ถูกปฏิเสธ บางคนถึงขั้นถูกข่มขู่ด้วยการลงโทษเพราะยื่นกราน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ข่าวกรองตรวจพบ **นักปฏิบัติการของฮามาสหลายสิบคนที่เปิดใช้งานซิมการ์ดของอิสราเอล** – สัญญาณชัดเจนของการแทรกซึมที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ใช่ชั่วโมงก่อนการโจมตี พลเอกเฮอร์ซี ฮาเลวี หัวหน้าคณะเสนาธิการของ IDF ได้ยื่นรายงานเหล่านี้ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ แต่ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมตามปกติ

สัญญาณเหล่านี้ทั้งหมดสอดคล้องกัน แต่ละสัญญาณถูกมองข้าม และไม่มีสัญญาณใดนำไปสู่การยกระดับความพร้อม

### คำเตือนจากพันธมิตร

อิสราเอลไม่ใช่ฝ่ายเดียวที่ตระหนักถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้น **หน่วยข่าวกรองอียิปต์** เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงคู่หูชาวอิสราเอลว่า “บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่” กำลังจะเกิดขึ้น ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2023 พลเอกอับบาส คาเมล บอกกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเป็นการส่วนตัวว่าฮามาสกำลังวางแผน “ปฏิบัติการที่น่าสยดสยอง” ขณะเดียวกัน สหราชอาณาจักรได้ชี้ถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความรุนแรงจากฮามาสในวันก่อนหน้า แม้ว่าอวซิงตันจะยืนยันในภายหลังว่าไม่เคยเห็นแผนกำแพงเจรีโค

ถึงกระนั้น อิสราเอลก็ไม่ได้เตรียมการพิเศษใดๆ โดยเนทันยาฮูปฏิเสธในภายหลังว่าเขาได้รับคำเตือนดังกล่าวเลย

# ความเปราะบางของเทศกาลโนวา

หนึ่งในแง่มุมที่สะเทือนใจที่สุดของโศกนาฏกรรมนี้คือ **การสังหารหมู่ในเทศกาลดนตรีโนวา** ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 360 คน

การขยายเวลาจัดงานเทศกาลถึงวันที่ 7 ตุลาคมได้รับการอนุมัติจาก IDF เพียงสองวันก่อนหน้า แต่ไม่มีการจัดหาคนประสานงานในสถานที่หรือการป้องกันที่เพิ่มขึ้น – แม้ว่าสถานที่จัดงานจะอยู่ห่างจากชายแดนกาซาเพียงระยะสั้นๆ ไม่กี่ชั่วโมงก่อนการโจมตี เจ้าหน้าที่ IDF และซินเบทหรือกันเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของภัยคุกคามต่อเทศกาล แต่ไม่ได้แจ้งเตือนผู้จัดงานหรืออพยพสถานที่

เมื่อการโจมตีเริ่มขึ้น กองทัพอากาศอิสราเอลอยู่ในระดับความพร้อมต่ำสุดในรอบหลายปี โดยมีเพียงเครื่องบินรบสองลำและเฮลิคอปเตอร์สองลำที่อยู่ในสถานะพร้อมปฏิบัติการกันที่ทั่วทั้งประเทศ การเสริมกำลังไปยังพื้นที่เทศกาลมาถึงเกือบห้าชั่วโมงหลังจากการฆาตกรรมเริ่มต้น

## การตอบสนองที่ล่าช้าและความโกลาหลในการบังคับบัญชา

ความล้มเหลวไม่ได้หยุดอยู่ที่ข่าวกรอง ในเช้าวันที่ 7 ตุลาคม ฮามาสทำลายกล้อง วิทยุ และเซ็นเซอร์ในการโจมตีที่ประสานงานกัน ทำให้กองกำลังอิสราเอลตามอด คำสั่งระดมพลแรกถูกออกมาหลังจากการโจมตีเริ่มต้นกว่าหนึ่งชั่วโมง ในตอนนั้น นักรบของฮามาสได้เจาะผ่านจุด 77 แห่งตามแนวชายแดนแล้ว

ที่คิบบุตซ์เบเอรี IDF ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะตอบสนอง และมีผู้อยู่อาศัยกว่า 100 คนถูกฆ่า ที่นัร์ออส กองทหารชุดแรกมาถึงหลังจากที่ผู้โจมตีจากไปแล้ว ที่เทศกาลโนวา ผู้บังคับบัญชาคิดผิดว่าสถานที่ถูกอพยพแล้ว แม้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายร้อยคนยังคงอยู่ภายใต้การยิง

## ความตาบอดด้านโครงสร้างและยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์มักจัดกรอบความล้มเหลวเหล่านี้ภายใต้แนวคิด **“คอนเซปต์เชีย”** – สมมติฐานว่าฮามาสถูกยับยั้ง มุ่งเน้นไปที่การปกครอง และไม่สนใจสงครามเต็มรูปแบบ มุมมองนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความมั่นใจเกินไปใน **“รั้วอัจฉริยะ”** ของกาซาและอุปสรรคทางเทคโนโลยีอื่นๆ ทำให้อิสราเอลขาดการป้องกัน

สองวันก่อนการโจมตี หน่วยคอมมานโดของ IDF ถูกย้ายจากกาซาไปยังเวสต์แบงก์เพื่อปกป้องผู้ตั้งถิ่นฐานเหลือเพียงกองพันเพียงไม่กี่กองตามแนวชายแดนกาซา หน่วยสอดแนมในกาซาทำงานด้วยความครอบคลุมที่ลดลง โดยการตรวจสอบในเวลากลางคืนและวันหยุดสุดสัปดาห์ถูกจำกัดตั้งแต่วันที่ 2021

ช่วงเวลา – ซิมชัคโทราห์ ซึ่งเป็นวันหยุดทางศาสนา – ทำให้ความเปราะบางยิ่งรุนแรงขึ้น

## ผลที่ตามมา: การสอบสวน การลาออก และร่างรายงาน

ตั้งแต่ 7 ตุลาคม การสอบสวนภายในหลายครั้งได้บันทึกความล้มเหลว การสอบสวนของ IDF ในปี 2025 เรียกเหตุการณ์นี้ว่า **“ความล้มเหลวอย่างสมบูรณ์”** ในการปกป้องพลเรือน หัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหาร พลตรีอาฮารอน ฮาลิวา ลาออกในเดือนเมษายน 2024 โดยยอมรับความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจผิดพลาดของหน่วยงานของเขา การทบทวนภายในของซินเบท (2025) ระบุข้อบกพร่องร้ายแรงและจุดชนวนความขัดแย้งทางการเมือง ผู้ตรวจการแห่งชาติได้ออกผลการวิจัยร่างที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อผู้บังคับบัญชาตำรวจและทหารเกี่ยวกับเทศกาลโนวา

แต่ไม่มีรายงานใดที่ระบุถึงเจตนา พวกเขาอธิบายถึงการรับรู้ที่ผิดพลาด การตัดสินใจที่ผิดพลาด และความเป็นอัมพาต – แต่ไม่ใช่การสมรู้ร่วมคิด

## คิวโบโน? อนาคตของภาษา

ถึงกระนั้น ความสงสัยยังคงอยู่ ในช่วงหลายเดือนหลังจาก 7 ตุลาคม นโยบายของอิสราเอลเปลี่ยนไปอย่างเด็ดขาดสู่การโยกย้ายถิ่นฐานจำนวนมากของชาวภาษา โดยมีการพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับ “การย้ายถิ่นโดยสมัครใจ” และการตั้งถิ่นฐานใหม่ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ถึงกับเสนอแนวคิดในการเปลี่ยนภาษาให้เป็น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ โครงการหรูหรา และศูนย์กลางสำหรับเทคโนโลยี สตาร์ทอัพ AI และการผลิต – วิศวกรที่ไปไม่ได้หากไม่มีการกำจัดประชากรปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ก่อน

สิ่งนี้เพิ่มน้ำหนักให้กับข้อโต้แย้งว่าการโจมตี แม้ว่าจะนองเลือดและเป็นจริง แต่ก็ทำหน้าที่เพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองและยุทธศาสตร์สำหรับอิสราเอลและพันธมิตรของตน

## สรุป

หลักฐานเกี่ยวกับวันที่ 7 ตุลาคมนั้นท่วมท้นในแง่หนึ่ง: อิสราเอลมีข้อมูลข่าวกรอง คำเตือน และตัวบ่งชี้แบบเรียลไทม์ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ความล้มเหลวในการดำเนินการไม่สามารถโทษให้กับการกำกับดูแลเพียงครั้งเดียว แต่เป็นผลมาจากชุดของการตัดสินใจ – แต่ละครั้งเลื่อนออกไป ลดความสำคัญ หรือลดระดับภัยคุกคามที่เมื่อมองย้อนกลับไปในนั้นชัดเจน

การที่สิ่งนี้เทียบเท่ากับการอนุญาตโดยเจตนาหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่มีเอกสารหรือคำสารภาพที่ชัดเจนปรากฏขึ้นเพื่อพิสูจน์เจตนา สิ่งที่มีอยู่คือ **หลักฐานทางอ้อม** – แต่ในปริมาณและความแปลกประหลาดที่หลายคนพบว่ายากจะยอมรับว่าความสามารถเพียงอย่างเดียวคือเรื่องราวทั้งหมด

อย่างน้อยที่สุด 7 ตุลาคมไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมแห่งความประหลาดใจ มันเป็นความล้มเหลวที่ถูกคาดการณ์ ฝึกซ้อม และเตือนไว้ แต่ถูกปล่อยให้เกิดขึ้นอย่างอธิบายไม่ได้ และในผลที่ตามมา ความเสียหายถูกใช้เพื่อพิสูจน์การดำเนินการกว้างขวางต่อภาษาที่สอดคล้องกับความทะเยอทะยานอันยาวนานในการเปลี่ยนแปลงดินแดนนี้ – โดยไม่มีชาวปาเลสไตน์ – ให้เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ทำกำไรและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

ดังนั้น แม้ว่าจะขาดหลักฐานที่แน่ชัด บันทึกทางอ้อมบ่งชี้อย่างยิ่งว่า 7 ตุลาคม หากไม่ได้ถูกออกแบบมา อย่างน้อยก็ถูกปล่อยให้เกิดขึ้น

## อ้างอิง

- นีวอร์คไทมส์ (ร.ค. 2023). **อิสราเอลรู้ถึงแผนการโจมตีของฮามาสมากกว่าหนึ่งปีก่อนหน้า**
- ฮาเร็ตซ์ (2023–2025). รายงานสืบสวนต่างๆ เกี่ยวกับคำเตือนของหน่วย 8200 คำให้การของทหารสังเกตการณ์ชายแดน และการสอบสวนภายในของ IDF
- ข่าวช่อง 11 (2024). **ความไม่พร้อมของกองทัพอากาศอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม**
- เดอะการ์เดียน (ร.ค. 2023). **อียิปต์เตือนอิสราเอลถึงการโจมตีของฮามาสก่อนหน้าหลายวัน สมาชิกสภานิติบัญญัติสหรัฐฯกล่าว**
- แอสโซซิเอตเต็ดเพรส (ร.ค. 2023). **หน่วยข่าวกรองอียิปต์เตือนอิสราเอลถึงแผนของฮามาสฆ่าแล้วฆ่าเล่า**

- **ไทมส์ออฟอิสราเอล** (2023–2025). การรายงานเกี่ยวกับการสอบสวนของ IDF การอนุมัติเทศกาลโนวา และร่างของผู้ตรวจการแห่งชาติ
- **วอชิงตันโพสต์** (2023–2024). การสร้างเหตุการณ์วันที่ 7 ตุลาคม รวมถึงการฝึกซ้อม “ในสายตา” ของ ฮามาสและการตอบสนองของอิสราเอล
- **Ynet ข่าว** (2024–2025). รายงานเกี่ยวกับการตอบสนองที่ล่าช้าของ IDF ที่เบเอรีและนิร์ออส
- **หน่วยโฆษกของ IDF** (ก.พ. 2025). **สรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการวันที่ 7 ตุลาคม**
- **การทบทวนภายในของซินเบท** (มี.ค. 2025). ผลการวิจัยเกี่ยวกับความล้มเหลวด้านข่าวกรองและช่องว่างนโยบาย
- **CNN** (2023–2024). การรายงานเกี่ยวกับคำเตือนข่าวกรองระหว่างประเทศและแถลงการณ์ของสหรัฐ เกี่ยวกับกำแพงเจรีโค
- **อัลจาซีรา** (2023–2025). รายงานเกี่ยวกับนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐานของภาษาและการถกเถียงเกี่ยวกับ “การย้ายถิ่นโดยสมัครใจ”
- **โดนัลด์ เจ. ทรัมป์, แถลงการณ์การหาเสียง** (2024). ความเห็นที่เสนอการพัฒนาภาษาใหม่เป็น อสังหาริมทรัพย์ครูและศูนย์กลางเทคโนโลยี/การผลิต